

ความพยายามที่ไม่ควบคุมอุตสาหกรรมน้ำตาลมากขึ้น โดยกระทรวงการคลังขอความเห็นจากกระทรวงอาหารในเรื่องดังกล่าว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ISMA มีหนังสือถึงรัฐมนตรีขอให้ยกเลิกโควตาที่จัดสรรให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและโควตาขายอิสระ ก่อนหน้านี้ ISMA ต้องยกเลิกการควบคุมอุตสาหกรรมน้ำตาลทั้งหมด แต่ขณะนี้คิดว่าเป็นการเร็วเกินไป เพราะมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลประจำรัฐ และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับการปลูกอ้อยและมีการโต้แย้งในการกำหนดราคาอ้อยมากขึ้น

ปากีสถาน

TCP ป้อนน้ำตาลให้กับร้านค้าสวัสดิการจำนวน 100,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับการขาดแคลนน้ำตาลในร้านค้าสวัสดิการในระหว่างเทศกาลรอมฎอน รัฐบาลได้ขายน้ำตาลในราคาอุดหนุนที่ 55 รูปี/กก. (19.25 บาท) โดยป้อนน้ำตาลจำนวน 10,000 ตันให้กับกองทัพทหาร

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีการค้ากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ว่า อินโดนีเซียจะไม่อนุมัติให้มีการเพิ่มการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวในปี 2011 เนื่องจากมีอุปทานน้ำตาลเพียงพอ อินโดนีเซียมีสต็อกน้ำตาลทรายขาวจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 มากกว่า 625,000 ตัน และยังมีอ้อยเข้าที่บจำนวนมากในขณะนี้ ผลผลิตน้ำตาลทรายขาวยังมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม

ฟิลิปปินส์

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมกล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายขาวลดลงจาก 48 เปโซ/กก. (34.08 บาท) เป็น 46 เปโซ/กก. (32.66 บาท) ขณะที่ราคาน้ำตาลปัจจุบันขายที่ 42 เปโซ/กก. (29.82 บาท) จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 45 เปโซ/กก. (31.95 บาท) ประธานาธิบดีสั่งการให้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมติดตามราคาอย่างเข้มงวด เพื่อแน่ใจว่าจะมีอุปทานสินค้าอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์ขายในราคาที่เหมาะสม หลังจากประเทศประสบภัยกับพายุไต้ฝุ่นหลายลูก

บังกลาเทศ

ร้านค้าปลีกน้ำตาลกล่าวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ตรวจสอบราคาน้ำตาลในตลาดขายส่ง Khatungonj ว่า ผู้ค้าส่งขายน้ำตาลในราคาที่รัฐบาลกำหนดที่ 63 ธากา/กก. (25.20 บาท) สำหรับในช่วงเทศกาลรอมฎอน (ส่วนราคาขายปลีกอยู่ที่ 65 ธากา/กก. (26 บาท)) เป็นระยะเวลาสั้น ๆ

ที่มีการตรวจสอบ แต่มีการหยุดการขายในราคาดังกล่าว สมาชิกผู้ค้าปลีกกล่าวว่า ไม่ได้รับน้ำตาล
หลังจากรอคิว ทำให้ไม่สามารถขายน้ำตาลในราคาที่รัฐบาลกำหนดได้ ราคาน้ำตาลในร้านค้าบาง
แห่งขายอยู่ที่ 70 บาท/กก. (28 บาท) ขณะที่บางร้านค้าในตลาดเดียวกันขายที่ 72 บาท/กก.
(28.8 บาท)

&&&&&&&&&&&&